

ศักยภาพที่โดดเด่นและพิเศษของแต่ละบุคคล - 3 /Jan/ 2014

เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (2 มกราคม) ณ. มุศ็อลลา เมืองซารีย ได้มีการแจกสาส์นของท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม สืบเนื่องจากการที่ คณะกรรมการจัดงานสัมมนา ชะฮีดหนึ่งหมื่นนาย เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ในการพบปะของคณะกรรมการจัดงานสัมมนา ชะฮีดหนึ่งหมื่นนาย แคว้นมอซันดะรอน กับท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม นั้น ำพณา ได้แนะนำบรรดาซุฮาดอ์และนักต่อสู้ทั้งหลายในฐานะเป็นบุคคลชั้นแนวหน้า พร้อมกับกล่าวย่ำว่า การจัดงานเทิดเกียรติรำลึกถึงเกียรติคุณ วิถีชีวิตของบรรดาซุฮาดอ์ โดยอาศัยวิธีการศึกษาวิจัยและผลิตผลงานหนังสือและสื่อบางแขนง เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตของบรรดาซุฮาดอ์เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจำต้องดำเนินการและให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันเรื่องเหล่านี้ถือเป็นประเด็นที่ลึกซึ้ง และละเอียดอ่อน จำต้องอาศัยศิลปะและการศึกษาวิจัยอย่างถ่องแท้ เพื่อจักได้เป็นผลงานที่ทรงค่า อมตะและทรงอิทธิพล

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การขับเคลื่อนครั้งยิ่งใหญ่ของเยาวชนในการพิทักษ์อันศักดิ์สิทธิ์คือมูญูฮาดหนึ่งของการปฏิวัติอิสลาม พร้อมกับกล่าวย่ำว่า การพิทักษ์ปกป้องอันศักดิ์สิทธิ์ นอกเหนือจากเป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิหร่านแล้ว ก็ยังเป็นบททดสอบในการรังสรรค์และสำแดงขีดความสามารถ ศักยภาพที่โดดเด่นและพิเศษของแต่ละบุคคลและแต่ละพื้นที่ในประเทศอีกด้วย และเวทีอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้จะสามารถสำแดงและรังสรรค์พลังความสามารถและศักยภาพที่อยู่ภายในประเทศ ได้ปรากฏและประจักษ์ชัดมากยิ่งขึ้น

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้รำลึกถึงความกล้าหาญของแกนนำคนสำคัญของบรรดาชะฮีด อาทิเช่น ชะฮีด บากีรีย ชะฮีด คัรรอซีย และบอกีรี และการสำแดงศักยภาพของบุคคลเหล่านี้ในช่วงการปกป้องพิทักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ ว่า เวทีแห่งการปกป้องพิทักษ์อันศักดิ์สิทธิ์เสมือนเป็นการปฏิรูปที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างและผลิตบุคลากรเยาวชนหนุ่มสาว ให้เป็นนักยุทธศาสตร์และผู้บังคับบัญชาการทหารที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้กองทัพเพียบพร้อมด้วยแรงสนับสนุนจากพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ในการต่อกรกับมหาอำนาจของโลกซึ่งในเวลานี้พวกเขากำลังปิดล้อมด้วยกองกำลังทหารและด้านอื่นๆ อย่างมากมาย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึง แง่มุมแห่งความเคร่งครัดในศาสนา การเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์ใจ(อิกลาศ)และผลงานที่โดดเด่นของแคว้นมอซันดะรอน พร้อมกับกล่าวขอบคุณประชาชนชาวมอซันดะรอน ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในเวทีต่างๆของการปฏิวัติ โดยเฉพาะในช่วงการปกป้องพิทักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ การบูรณะและการพัฒนาประเทศ